



ชุมพร - บุกรับแรงงานเดือน

ตำรวจ ปคม. จ.ชุมพร ได้รับเบาะแสของการขนย้ายแรงงานเถื่อนที่สถานีรถไฟชุมพร จึงนำกำลังตำรวจไปสังเกตการณ์ในเที่ยงคืนของวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 จนกระทั่งเมื่อรถไฟขบวน 171 ซึ่งเป็นขบวนรถไฟ กรุงเทพ-สุโขทัย-ลพบุรี ได้เข้ามาจอดเทียบชานชาลา ก็ได้เห็นความผิดปกติที่บริเวณชานชาลาของสถานี โดยบางคนอุ้มลูกมาด้วย ตำรวจจึงได้แสดงตัวจับกุมคนกลุ่มนั้น และทราบว่า เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว ทุกคนไม่มีไปแสดงหลักฐานยืนยันการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตำรวจจึงได้

กักตัวไว้ กลุ่มคนทั้งหมดนี้เป็นชาวพม่า ได้ลักลอบหนีเข้าเมืองทางชายแดนของ อ.กระบุรี จังหวัดระนอง ก่อนจะเดินทางเข้าอ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยนายหน้าชาวไทยพาเข้ามา ในจำนวน 23 คนนี้มีเด็กชายอายุ 2 ขวบหนึ่งคน และเด็กหญิงอายุ 2 ขวบอีกหนึ่งคนรวมอยู่ด้วย ส่วนนายหน้าไหวตัวทันหลบหนีไปก่อน จากการสอบสวนสืบทราบมาว่า ทั้งหมดจะถูกส่งตัวไปที่หาดใหญ่ จะมีผู้ประกอบการมารับโดยเสียค่านายหน้า 15,000-20,000 บาท โดยจะมีการส่งตัวผ่านรถไฟฟรี ตามนโยบายรัฐบาล ก่อนหน้านี้ได้มีการจับแก๊งค์ค้ายมนุษย์ประเภทเดียวกันนี้มาแล้ว 4 ครั้ง ตำรวจจึงเตรียมสอบสวนเพื่อหาตัวนายหน้ามาดำเนินคดีต่อไป

ASTV ผู้จัดการออนไลน์/16 กรกฎาคม 2556

5 จังหวัดฝั่งอันดามัน จัดงาน Andaman Explorer ตั้งเป้าปีนี้ไทยรายได้เพิ่ม 20 %

5 จังหวัดฝั่งอันดามันคือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง จับมือเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว โดยจัดงาน Andaman Explorer เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดให้

เป็นไปในทางที่ดีขึ้น จากที่ปกติจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวมากที่สุดจะอยู่ที่ภูเก็ต รองลงมาเป็นกระบี่และพังงา ส่วนจังหวัดตรังและระนองนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เนื่องด้วย 3 จังหวัดแรกมีความสะดวกทั้งเรื่องการเดินทางและที่พักมีมาตรฐานที่สูงกว่า อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ที่กว้างกว่าตรังและระนองที่มีการประชาสัมพันธ์ในวงแคบ ดังนั้นการจัดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอันดามันสู่มาตรฐานสากลเป็นครั้งที่ 2 โดยจัดกิจกรรม Andaman Explorer 2013 ขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และคาดหวังว่าจะนำรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นอีก 20 % ทั้งนี้ได้เสนอกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม โดยเน้นที่ตรังและระนอง คือ กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจริง และกิจกรรมเสวนาหรือกิจกรรมระดมสมอง Andamanization Road Map Forum

ASTV ผู้จัดการออนไลน์/24 กรกฎาคม 2556

พัทลุง-ไทพอยด์ระบาดใน กลุ่มชนเผ่าซาไก

นายเจริญสิงห์ ชนะสิทธิ์ ผู้ดูแลกลุ่มเงาะป่าซาไกจังหวัดพัทลุง ในฐานะผู้ใกล้ชิดและสามารถสื่อสารกับเงาะป่าซาไกได้ ได้แสดงความเป็นห่วงกลุ่มชาวเผ่าซาไกจากการที่ได้เข้าไปติดตามดูแลพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไทพอยด์ขึ้นในกลุ่มชนซาไกในเขตจังหวัดสตูล ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 1 รายและอีก 3 รายกำลังนอนดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลทุ่งหว้า จ.สตูล และเนื่องด้วยทั้งชาวซาไกทั้งสองจังหวัดนั้นนับว่าเป็นญาติใกล้ชิดกันและไปมาหาสู่กันตลอด จึงเกรงว่าอาจจะนำเชื้อกลับมาแพร่ในเขตจังหวัดพัทลุง นอกจากนี้ยังห่วงเรื่องอาหารการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งเป็นที่มาของโรคชนิดนี้ ล่าสุดได้เร่งประสานไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจรักษาในเบื้องต้นก่อน เท่าที่ทราบขณะนี้เงาะป่าในจังหวัดพัทลุงยังไม่พบการป่วยไข้ด้วยโรคดังกล่าวแต่อย่างใด มีบ้างก็จะเป็นไข้หวัด และปวดฟันเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ที่จ.สตูลก็ได้มีการเข้าไปตรวจเลือดกลุ่มคนซาไกในจังหวัดอีกครั้ง และพบ

ว่าไม่ได้มีเชื้อไทพอยด์แต่อย่างใด และสิ่งที่เกิดก่อนหน้านี้เป็นเพียงอาการท้องเสียธรรมดา

สงขลาทูเดย์/17 กรกฎาคม 2556

ภูเก็ต - ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมเพื่อป้องกันและปราบ ปรามผู้มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว (ศปท.)

หลังจากที่กลุ่มมาเฟียทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกอาละวาดอย่างหนักจนสร้างความเดือดร้อนแก่นักท่องเที่ยวในจ.ภูเก็ตมานานนับว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตและได้เข้าร่วมประชุมพูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจ.ภูเก็ต หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยก่อนหน้านี้ได้ลงมาเก็บข้อมูลของกลุ่มแรงงานต่างด้าว 2 สัปดาห์ ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือและจัดตั้งนโยบายในการปราบปรามกลุ่มมาเฟียที่ก่อความวุ่นวายแก่นักท่องเที่ยวและยกร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองนักท่องเที่ยว โดยกลุ่มมาเฟียนี้ประกอบด้วย 2 ประเภทคือกลุ่มแท็กซี่ป้ายดำและกลุ่ม

มาเฟียข้ามชาติชาวรัสเซียที่เข้ามาประกอบการทำผิดกฎหมายในเมืองไทยโดยให้คนไทยเป็นนอมินี แล้วส่งเงินออกนอกประเทศ ประการหลักคือกลุ่มคนเหล่านี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่เองไม่สามารถจัดการอะไรกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลเหล่านี้ได้ การจัดตั้งศูนย์นี้เพื่อสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยผู้ร่วมปฏิบัติการ 4 ฝ่ายคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดีเอสไอ จ.ภูเก็ต และตำรวจภูธรจ.ภูเก็ตร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว

เสียงใต้รายวัน/25 กรกฎาคม 2556

สงขลา-ศาลกากรรวบแก๊งชน บู่หรีปลอมเข้ามาเลเซีย

เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝั่งมาเลเซียจับกุมรถขนบู่หรีปลอมที่เตรียมขนเข้าไปขายต่อในมาเลเซีย โดยมูลค่าสินค้าทั้งหมดประมาณ 10 ล้านบาท จากการตรวจสอบของตัวแทนบริษัทจำหน่ายบู่หรีในมาเลเซียได้ยืนยันว่าบู่หรีดังกล่าวได้ละเมิดลิขสิทธิ์เลียนแบบบู่หรียี่ห้อจอห์น เรด และจอห์น ไวท์ ที่มีแหล่งผลิต

ใน 3 ประเทศคือ มาเลเซีย เวียดนาม และฮ่องกง การขนส่งบุหรี่ปริมาณนี้ทางเจ้าหน้าที่ด่านสะเดาและฝั่งมาเลเซียได้เบาะแสล่วงหน้าในเดือนมิถุนายน โดยเส้นทางการขนส่งสินค้าเริ่มต้นจากประเทศเขมรผ่านด่านจ.สระแก้ว ก่อนจะเข้าคลังสินค้าทัณฑ์บนลาดกระบัง แต่การตรวจสอบจากด่านทั้งสองยังไม่แน่ชัด ทั้งนี้ทางศุลกากรไทยได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อรอทำลาย เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างศุลกากรไทยและมาเลเซียภายใต้การร่วมมือของ WCO (World Custom Organization) และทางบริษัทได้เตรียมการฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเอาผิดผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบตัวนายทุน จึงกักตัวคนขับรถเพื่อสืบสวนเรื่องราวต่อไป

ไทยรัฐออนไลน์/24 กรกฎาคม 2556

ยะลา - กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุมร่วมสมาพันธ์ครูชายแดนใต้ “มาตรการเข้มรปภ. ครู”

หลังจากปัญหาการยิงครูในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความหวาดกลัว

และหวาดระแวงในกลุ่มครูและการทำงานอาชีพอื่นๆ จนหลายต่อหลายครั้งต้องประกาศหยุดเรียน ล่าสุดทางกอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับสมาพันธ์ครูชายแดนใต้ได้เข้าร่วมประชุมที่ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี โดยมี พล.ต.กิตติ อินทสร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในการประชุม ศชต.ประธานสมาพันธ์ครู 5 จชต. ผู้บริหารศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ และผบ.หน่วยเฉพาะกิจหมายเลข 2 ผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วย ครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือมาตรการในการปรับแผนดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ครูในพื้นที่ให้มีความรัดกุมและให้ความมั่นใจกว่าเดิม นอกจากนี้ยังได้มอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวครู 2 ท่านที่เสียชีวิตในอ.จะนะ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทั้งสองครอบครัว

ASTV ผู้จัดการออนไลน์/30 กรกฎาคม 2556

นครศรีธรรมราช-ชาวชะอวดต่อต้านการสร้างศูนย์อพยพโรฮิงญา

ชาวอำเภอชะอวดนำโดย

นายสมใจ ทักสิน กำนันตำบลชะอวด พร้อมด้วยคณาจารย์ชาวบ้านและนักเรียน ร่วมกันออกมาประท้วงต่อต้านการจัดทำโครงการศูนย์อพยพโรฮิงญาในอำเภอชะอวดที่จะสร้างขึ้นที่ใจกลางชุมชนโดยเกรงว่าจะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีขนาด 22 ไร่เศษ มีรั้วลวดหนามโดยรอบเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ที่อยู่ในความครอบครองของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ที่ไม่ได้ใช้และปล่อยทิ้งร้าง หลังจากที่ถูกปล่อย ตชด.42 ได้ถูกยกฐานะเป็น กก.ตชด.42 เมื่อกว่า 10 ปีก่อน นอกจากนี้แกนนำประชาชนได้กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการพยายามขอพื้นที่ดังกล่าวสร้างสาธารณประโยชน์แต่ไม่ได้ผลเนื่องจากไม่ผ่านการอนุมัติ ล่าสุด นายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน และได้ร่วมประชุมเพื่อหารือเพื่อทบทวนและกล่าวว่าพร้อมที่จะเสนอรัฐบาลเพื่อให้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง

ASTV ผู้จัดการออนไลน์/21 มิถุนายน 2556

ป๋วย อึ๊งภากรณ์